

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 của Ban văn hoá - xã hội HĐND tỉnh

Sáu tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị; Ban văn hoá - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình; hoàn thành các nội dung kế hoạch đề ra, hoạt động hiệu quả trên các mặt công tác như giám sát, khảo sát; thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

1. Hoạt động giám sát, khảo sát

Sau khi triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm, Ban văn hoá - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra: Tổ chức giám sát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại một số địa phương; khảo sát công tác quản lý, tổ chức các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh; khảo sát cơ sở vật chất trường học, sắp xếp đội ngũ giáo viên và công tác quy hoạch trường lớp, kết quả hoạt động quản lý và chất lượng giáo dục¹; khảo sát tại một số trường liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở²; tham mưu và tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; khảo sát tình hình hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội; phối hợp với Ban kinh tế - ngân sách giám sát tiến độ và kết quả các tiêu chí xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II.

Kết thúc các đợt giám sát, khảo sát, Ban đã kịp thời ban hành các báo cáo, thông báo kết quả làm việc đến các đối tượng giám sát, các cơ quan đơn vị địa phương. Trong đó, đánh giá khách quan, chính xác kết quả đạt

¹ Tại Thạch Hà, TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc, Hương Sơn, Nghi Xuân

² Tại Kỳ Anh, Hương Sơn, Nghi Xuân

được cũng như kịp thời đưa ra các kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành liên quan để điều chỉnh, bổ sung những quy định không phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; đưa ra các biện pháp tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại trong các lĩnh vực bảo trợ xã hội; giáo dục đào tạo, văn hóa; chính sách cho vùng biên giới, vùng sâu vùng xa...

Nhìn chung, các cuộc giám sát của Ban đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành quan tâm, cùng tham gia làm việc, nắm bắt tình hình để kịp thời điều chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, xã hội.

2. Công tác thẩm tra báo cáo, đề án và các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh

a, Hoạt động thẩm tra trước Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban văn hóa - xã hội đã tổ chức thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, thẩm tra các dự thảo tờ trình, đề án của UBND tỉnh, các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nội dung thẩm tra tập trung vào tính thống nhất giữa chính sách pháp luật với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương. Theo đó, Ban đã tổ chức làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế về nội dung các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về đặt tên một số tuyến đường và một số công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca Trù, Truyện Kiều, Mộc bản trường học Phúc Giang, Hoàng hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo; thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo; phát triển giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe - xem thuộc chương mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2030 trình tại Kỳ họp giữa năm và làm việc với UBND một số huyện, thị, thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ văn hóa, xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Để nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra, Ban đã lồng ghép hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên. Đầu tháng, đầu quý đã chủ động xây dựng chương trình làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương để thu thập, tổng hợp thông tin phục vụ cho công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự

thảo Đề án, Nghị quyết Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp; chủ động cùng tham gia tiếp cận ngay từ đầu với nội dung các Đề án, dự thảo Nghị quyết do các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh soạn thảo nên các ý kiến nêu tại báo cáo thẩm tra của Ban nêu ra luôn có tính khoa học, thực tiễn và được các đại biểu HĐND tỉnh đánh giá, được xem xét lựa chọn làm một trong những căn cứ để quyết định các vấn đề được trình tại Kỳ họp.

Ngoài ra, Ban đã cùng phối hợp với Ban Kinh tế - ngân sách thẩm tra các Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương bổ sung giai đoạn 2016-2020, phối hợp với Ban Pháp chế thẩm tra Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết thông qua đề án đề nghị công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II (kèm theo chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Tĩnh đến năm 2030).

b) Hoạt động thẩm tra, xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban văn hóa - xã hội đã nghiên cứu, tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp như phối hợp Ban Pháp chế tiến hành khảo sát tại các Đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn khó khăn³; Phối hợp Ban Kinh tế ngân sách khảo sát một số công trình nhà vệ sinh trường học, trạm y tế được đề nghị hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách từ TW thực hiện mục tiêu quốc gia nông thôn mới 2018 của UBND tỉnh và kết quả thực hiện Dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bảo vệ môi trường khu vực thượng nguồn và ven hồ Bộc Nguyên thuộc địa bàn các xã Thạch Điền và Nam Hương (giai đoạn 1)⁴.

Qua giám sát, khảo sát Ban văn hóa - xã hội đã tham mưu nội dung cho Thường trực Hội đồng nhân dân nhiều thông tin, kịp thời.

3. Về hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân

Các đồng chí thành viên của Ban thường xuyên liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cử tri tại đơn vị bầu cử. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Tổ đại biểu cũng như công tác tiếp xúc cử tri; kịp thời phản ánh một cách trung thực nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân tỉnh cũng như tiếp thu, giải trình những vấn đề mà cử tri quan tâm tại các điểm tiếp xúc. Đồng thời thành viên ban cũng đã gắn trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân với cương vị công tác của mình để thực hiện tốt việc giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc giải quyết những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực, ngành mình phụ trách.

³ Khảo sát tại các Đồn biên phòng ở các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn

⁴ Tại huyện Thạch Hà

4. Các hoạt động khác

Phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tham gia công tác thẩm tra, giám sát cũng như phối hợp với các đơn vị, sở ngành, địa phương trong chế độ cung cấp báo cáo, thông tin giám sát, khảo sát. Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức về công tác quản lý di sản trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Ban tham gia Đoàn giám sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức về công tác thu chi tại các trường học,..

Tích cực tham dự các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh và các cuộc họp về chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp. Tham gia giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ. Tham gia các Hội nghị, hội thảo do Quốc hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức liên quan đến việc thực hiện các cơ chế, chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

Tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân tại một số tỉnh phía Bắc.

5. Khó khăn, hạn chế

- Sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong quá trình tham gia khảo sát, giám sát có nơi, có lúc còn thiếu sự chặt chẽ; bên cạnh đó một số chế độ thông tin báo cáo thiếu kịp thời, nội dung chưa sát với đề cương yêu cầu của Ban ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả giám sát và công tác thẩm tra của Ban.

- Từ tính cấp thiết mà thực tiễn đặt ra, một số chính sách, đề án do các sở ngành, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh lại điều chỉnh nội dung nhiều lần ít nhiều ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của Ban.

- Việc theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Ban cũng như tổng hợp tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực văn hóa - xã hội còn hạn chế, thiếu kịp thời.

- Một số ít thành viên do công tác kiêm nhiệm nên thời gian tham gia các hoạt động của Ban chưa đảm bảo theo quy định của Luật tổ chức chính quyền đại phương.

II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

1. Công tác giám sát, khảo sát thường xuyên

Tổ chức giám sát chuyên đề thực hiện chế độ, chính sách trên lĩnh vực y tế và công tác xã hội hóa phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật tại các cơ sở y tế công; Phối hợp với Ban kinh tế - ngân sách giám sát tiến độ và kết quả các tiêu chí xây dựng các thị xã Hồng Lĩnh, Kỳ Anh đạt đô thị loại III; Giám sát việc chấp hành chính sách pháp luật của các cơ sở dịch vụ văn hóa, kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh; Tổ chức khảo sát thực trạng đời sống nhân

dân trong vùng mỏ sắt Thạch Khê. Làm việc với một số đơn vị, địa phương để nắm thông tin phục vụ công tác thẩm tra, chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp cuối năm.

Tích cực tham dự các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh và các cuộc họp về chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2018. Tham gia giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ. Tham gia các Hội nghị, Hội thảo, các cuộc họp do Quốc hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức liên quan đến việc thực hiện các cơ chế, chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

Ngoài các nội dung nêu trên, căn cứ tình hình thực tế tại các thời điểm và quá trình điều hành công tác, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xây dựng chương trình hoạt động khảo sát, giám sát phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

2. Hoạt động thẩm tra phục vụ kỳ họp

Chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm (Họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp, Tham gia kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh); tổng kết hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban văn hóa - xã hội; tổ chức làm việc với UBND một số huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 trên lĩnh vực văn hóa, xã hội; tổ chức làm việc với một số đơn vị sở, ngành nghe các nội dung trình tại Kỳ họp cuối năm; lồng ghép các hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên và khảo sát đột xuất để nắm tình hình, thu thập thông tin, nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Đề xuất, tham gia ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc lĩnh vực Ban phụ trách.

3. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác

- Thường xuyên theo dõi nắm tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực văn hóa, xã hội; kết quả thực hiện kiến nghị trong các báo cáo kết quả giám sát, thẩm tra của Ban.

- Tích cực tham gia các hoạt động theo sự phân công, điều hòa công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với sự phối hợp chặt chẽ với các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

- Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo dõi, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất của cử tri.

- Tập trung cao cho hoạt động chất vấn, trong đó lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, mang tính thời sự, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhất là các vấn đề nội dung gắn với thực tiễn hoạt động của

từng thành viên của Ban; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kỳ họp, đồng thời giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề cụ thể trong quá trình điều hành.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 của Ban văn hoá - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT, HN 70b.

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Đình Anh